



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. รมว.เกษตรฯพัฒนางานบัญชีสหกรณ์	แนวหน้า
2. 'นฤมล'ลุยมอบโฉนดที่ส.ป.ก.ตั้งเป้า22ล้านไร่-เพิ่มศูนย์ข้าวชุมชน	แนวหน้า
3. 'อัครา'ดันนโยบายทำเกษตรทันสมัยมอบสวพส.แกนนำหนุนอาชีพเกษตร	แนวหน้า
4. ผู้ช่วยฯถกคกก.พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง-การควบคุม	แนวหน้า
5. สนค.ศึกษารูปแบบแฟร์เทรด สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย	มติชน
6. รายงาน: ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่	สยามรัฐ
7. จีเพิ่มประสิทธิภาพผลิตอ้อย	เดลินิวส์
8. "กลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.แก่งดินสอ"รวมพลังกรมชลฯ พื้นฟูระบบนิเวศ รอบอ่างฯ ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. สอน.ลุ่มทูปสถิติรับอ้อยสด 90%	มติชน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: Photo & Story: วิถีอนุรักษ์-พัฒนา 'กระบือปลักไทย'	กรุงเทพธุรกิจ
12. เอกชนไทย-จีนเทรตมันสำปะหลัง จับมือหนุน'อุตสาหกรรมต่อเนื่อง'	กรุงเทพธุรกิจ

รมว.เกษตรฯพัฒนางานบัญชีสหกรณ์

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า ได้เตรียมพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อขยายขอบเขตการตรวจสอบ และการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงของสหกรณ์ และสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติภาคการเกษตร จึงมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4 นโยบายหลัก ดังนี้ 1.มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร โดยการผลักดันการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถใช้ข้อมูลสำหรับการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ อีกทั้งยกระดับการกำกับสหกรณ์ด้วยระบบ Core Banking ในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร อาทิ ศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน และระบบเตือนภัยทางการเงิน แบบ Real Time

2.รักษามาตรฐานวิชาชีพ โดยสร้าง

มาตรฐานด้านบัญชีสหกรณ์ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมระบบบัญชี และรักษาคุณภาพการสอบบัญชี ต่อยอดและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 3.แก้ปัญหาค่าการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลสหกรณ์ สำหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยแบบ Real Time พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และ 4.ส่งเสริมเกษตรกรเข้มแข็งด้วยบัญชี โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อบันทึกข้อมูล ควบคู่กับการส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกร

'นฤมล'ลุยมอบโฉนดที่ส.ป.ก. ตั้งเป้า22ล้านไร่-เพิ่มศูนย์ข้าวชุมชน

ศ.ดร.นฤมล ภิญญโณสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรฯ ปี 2567 และแผนงานสำคัญปี 2568 พร้อมส่งมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงเกษตรฯ ให้เกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ในงาน 1 ปี จุดพลังเกษตรไทย 2568 ก้าวต่อไปเพื่อเกษตรกร

ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า ได้ดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย มุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการเกษตร ดึงจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร เร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตร รวมทั้งยกระดับรายได้ของเกษตรกร ตามนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ได้จัดที่ดินทำกินแก่เกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 1,066,643 แปลง ให้เกษตรกรนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ออกหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 333,897 ฉบับ (95%) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.5 ล้านไร่ โดยตั้งเป้าให้ครบ 22 ล้านไร่ในปี 2568-2569

ส่วนกรมการข้าว ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง โดยจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตข้าว ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน ปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนแล้วทั้งสิ้น 4,985 แห่ง ครอบคลุม

เกษตรกร 150,000 ครัวเรือน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 200,000 ตัน ซึ่งในปี 2568 จะมีการเพิ่มศูนย์ข้าวชุมชนอีก 2,500 แห่ง จะสามารถครอบคลุมเกษตรกร 255,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันให้เกิดชาวอาสา ที่เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรกร ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว และช่วยเหลืองานของกรมการข้าว โดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกรมการข้าว ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งประสานงานช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะแก่กรมการข้าว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาด้านข้าวของเกษตรกรในหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จในการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น สินค้าสัตว์ปีก เนื้อเป็ดปรุงสุก และโคมีชีวิต เป็นต้น ส่งผลให้มีมูลค่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้นประมาณ 1,230 ล้านบาทต่อปี การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (ด้านพืช ปศุสัตว์ หม่อนไหม และบัญชี) รวม 27,824 ราย ส่งเสริมการสร้างพลังในชุมชน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ 33,022 ราย ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน รวม 14,368 แห่ง รวมทั้งยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ อีกมากมาย



มอบนโยบาย : นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงปางแดงใน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. (องค์การมหาชน) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรสมัยใหม่ โดยมอบนโยบายให้ สวพส.เป็นแกนนำ บูรณาการดำเนินงาน

'อัครา'ดันนโยบาย ทำเกษตรทันสมัย มอบสวพส.แกนนำ หนุนอาชีพเกษตร

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูง และเร่งสร้างรายได้ผ่านนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ

นายอัครากล่าวว่า มีนโยบายส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านการใช้เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อยกระดับการ

ทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ สวพส.เป็นแกนหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในพื้นที่ ส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรรูปแบบใหม่ เป็นเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างการบอกต่อให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จนเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้มีการดูแลปรับปรุงดินก่อนปลูกพืช วางแผนทำบ่อกัก และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าฮ่อมจากสี่ธรรมชาติ และโรงเรียนสาธิตการปลูกแมลง

ผู้ช่วยฯถกคกก.พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง-การควบคุม

นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณา

- 1.(ร่าง) รายงานการประเมินผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ สำหรับสิ้นสุดปีงบประมาณ 2567

- 2.(ร่าง) เสนอการสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง/สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2568 และ
- 3.(ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สนค.ศึกษารูปแบบแฟร์เทรด สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ศึกษาและติดตามสถานการณ์ มาตรการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาสและปรับตัวต่อการค้า พบว่าปัจจุบันหลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรม หรือแฟร์เทรด ที่จะช่วยสร้างความโปร่งใสในกระบวนการการค้า ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายพูนพงษ์กล่าวว่า การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) เป็นแนวคิดที่นิยมโดย The International Fair Trade Charter หมายถึงความร่วมมือทางการค้าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเจรจา ความโปร่งใส และความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ เน้นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้แก่สินค้า การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการค้า Fair Trade ยังเป็นการค้าเฉพาะกลุ่ม แต่มีความสอดคล้องกับกระแสโลกเรื่องความยั่งยืน คาดว่าในอนาคตการค้า Fair Trade จะเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยที่จะขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงขึ้น โดย Fair Trade ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ความเท่าเทียมในสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม



ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

> 8



ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.เชียงใหม่



รายงาน

รองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2567 นายพล락 สุวรรณรัฐ รองคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางสุพร ตรินรินทร์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้ำห้วยลึก) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โอกาส

นี้รับฟังบรรยายภาพรวมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินงานโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำ

โครงการเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณต้นน้ำแม่แตงในพื้นที่โครงการหลวงแกน้อย และโครงการหลวงพัฒนาที่ดินห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2524 จึงมีพระราชดำริให้พิจารณาบริเวณที่เหมาะสมเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และได้พระราชทานลายพระหัตถ์กำหนด

พิกัดบริเวณก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเป็น "เครื่องหมายกากบาท 3 จุดลงในแผนที่" ซึ่งต่อมาพบว่าคือภูเขาหินปูน



ที่ภายในมีโรงกักเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำได้ตามพระราชประสงค์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกแบบก่อสร้าง และเริ่มก่อสร้างในปี 2548 แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2549

โครงการดังกล่าวเป็นวิธีการกักเก็บน้ำแบบใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน คือช่วยลดการระเหยของน้ำทำให้น้ำในระดับใต้ดินเพิ่มขึ้น พื้นดินเกิดความชุ่มชื้นจากพื้นที่ที่



เคยแห้งโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ส่วนในฤดูน้ำหลากก็ไม่มีที่กักเก็บน้ำ ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จัดสรรให้ราษฎรทำกินประมาณ 200 ไร่ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน และเพิ่มระดับของน้ำใต้ดินให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตร และการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรด้านท้ายเขื่อนช่วงป่า อองคมนตรี

พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยคำ ตำบลเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบด้วย เลือ่อกัน



หนาวเด็ก และถุงพระราชทาน จากนั้นเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยคำ

โครงการเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้จัดตั้งโครงการ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" โดยคัดเลือกราษฎรยากจนที่ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่ อาศัย ขยันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ และสร้างบ้านพัก จัดที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งมอบหน้าที่ให้ราษฎรที่เข้ามาอยู่อาศัยในโครงการ ดูแลรักษา และปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ดอยคำและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งทำหน้าที่เสมือนยามเฝ้าระวังชายแดน

ด้วย ปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูโดยการปลูกป่าในพื้นที่โครงการฯ ดอยคำ ทำให้พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรในโครงการมีอาหารรับประทานครบ 3 มื้อ และยังมีรายได้จากการขายข้าว และมีการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น กาแฟ อะโวคาโด การตีมีด ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้ และการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น อองคมนตรีและคณะฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎร 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

จีเพิ่มประสิทธิภาพผลิตอ้อย

● เคาะราคาขึ้นต้นตันละ1,160บ.

น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขึ้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขึ้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 67/68 ทั้ง 9 เขต โดยให้คำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในอัตรา 1,160 บาทต่อตันอ้อย ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 90.01% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ (1,288.69 บาทต่อตันอ้อย) และกำหนดอัตราขึ้นหรือลงของราคาอ้อยเท่ากับ 69.60 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ส่วนผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขึ้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 67/68 เท่ากับ 497.14 บาทต่อตันอ้อย

อย่างไรก็ตามสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรพิจารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยเฉพาะในเขตที่มีผลิตภาพต่ำกว่าเขตอื่น โดยการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนแรงงานและระยะเวลาการผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมการตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อย และเร่งศึกษาแนวทางการกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขึ้นต้น ที่แตกต่างกันตามเขตการผลิต เพื่อให้ราคาอ้อยและน้ำตาลที่ถูกกำหนดมีความเป็นธรรมและสะท้อนความสามารถในการผลิตที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยและ



น้ำตาลที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

ขณะเดียวกันควรพิจารณามาตรการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงต่อยอดจากอ้อย เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะสนับสนุนการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย

ด้านสำนักงานเลขาธิการ กรม. มีความเห็นเรื่องการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น (ราคาอ้อยขั้นต้นฯ) ฤดูกาลผลิตปี 67/68 ทั้ง 9 เขตเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ เพื่อให้โรงงานน้ำตาลออกเงินชำระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร้อ้อยก่อน เพื่อให้ชาวไร้อ้อยนำไปใช้หมุนเวียนในการเพาะปลูกและการดำรงชีพ ซึ่งยังไม่ใช้ราคาอ้อยฯ ฤดูกาลผลิตปี 67/68 ที่ชาวไร้อ้อยและโรงงานน้ำตาลจะได้รับจริง

นายไบน้อย สุวรรณชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอณ.) กล่าวว่า สถิติการรับอ้อยเผา

รายวันของโรงงานน้ำตาล 58 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่าโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรับอ้อยเผาไม่น้อยกว่า 10% จำนวน 22 แห่ง โรงงานน้ำตาลรับอ้อยเผาเกิน 10-25% จำนวน 32 แห่ง และยังมีโรงงานน้ำตาลที่ไม่ให้ความร่วมมือ ที่ยังคงรับอ้อยเผาเกิน 25% จำนวน 4 แห่ง เฉลี่ยการรับอ้อยเผารายวันทั่วประเทศ คิดเป็น 14.89% ของปริมาณการรับอ้อยเข้าหีบทั้งหมด.



“กลุ่มผู้ใช้น้ำ ต.แก่งดินสอ”รวมพลังกรมชลฯ ฟื้นฟูระบบนิเวศ รอบอ่างฯ นฤปดินทรจินดา

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.68 นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR “ปลูกป่า สร้างแหล่งน้ำ สมุดรระบบนิเวศ” โดยมีนักเรียน โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาการ ผู้ปกครอง อาจารย์ และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานแรก ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันปลูกต้นพะยุง และต้นยางนา จำนวน 300 ต้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ฐานที่ 2 เป็นการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฐานที่ 3 การรับฟังการบรรยายแปลงสาธิตปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นการผสมผสานการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าไม้ ควบคู่ไปกับการความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม

นายไชยยศ ทุมทองแก้ว เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง 3 R ม.6 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า เมื่อก่อนที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากธรรมชาติและน้ำฝน หลังมีอ่างเก็บน้ำ ทำให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น และเห็นคุณค่าของน้ำเป็นอย่างมาก

“อย่างไรก็ดี รู้สึกซาบซึ้งพระมหากรุณาของ ในหลวง ร.9 เป็นอย่างมาก ที่ทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ ทำการเกษตร และยังช่วยสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค” นายไชยยศ กล่าว

ด้าน นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทนมากกว่า 20,000 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสัตว์ป่าในปี 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่า กระต๊อง และสัตว์ที่ล่าภัยชนิดอื่นๆ รวมถึงสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิด ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยรอบอ่างเก็บน้ำ มากขึ้น

ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับว่าเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้มากถึง 111,300 ไร่.

สอน.ล้นทุนสถิติรับอ้อยสด90%

●จับตากรม.ลุงใจเกษตรเคาะงบ7,000ล.

●ไม่ขีดดับเบิลยูทีโอ-บวมโรงไฟฟ้าชีวมวล

สอน.ล้นมาตรการดันอ้อยสดปีนี้ถึง 90% สร้างสถิติใหม่ให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ก.อุตสาหกรรม.เคาะงบ 7,000 ล้านบาท ยันมาตรการเก็บเกี่ยวอ้อยสดลดฝุ่นจ่ายชาวไร่ 120 บาทต่อตันเกิดประสิทธิภาพ แจง สลด.ไม่ขีดดับมลพิษโอ มาตรการใหม่รับซื้อใบอ้อยครั้งแรก หนุนโรงไฟฟ้า ลดภาระรัฐดูแลสุขภาพ ปชช.

นายไบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยถึงสถิติการรับอ้อยเผารายวันของโรงงานน้ำตาล 58 แห่งทั่วประเทศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2568 ว่า โรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรับอ้อยเผาน้อยกว่า 10% จำนวน 22 แห่ง โรงงานน้ำตาลรับอ้อยเผาเกิน 10-25% จำนวน 32 แห่ง และยังมีโรงงานน้ำตาลที่ไม่ให้ความร่วมมือ ที่ยังคงรับอ้อยเผาเกิน 25% จำนวน 4 แห่ง เฉลี่ยการรับอ้อยเผารายวันทั่วประเทศคิดเป็น 14.89% ของปริมาณการรับอ้อยเข้าหีบทั้งหมด โดยภาพรวมเฉลี่ยโรงงานน้ำตาลรับอ้อยเผาสะสมตั้งแต่เปิดหีบอ้อยจนถึงปัจจุบันคิดเป็น 19.57% สะท้อนว่ามาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือร่วมกับโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ งดรับอ้อยเผาเข้าหีบในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2568 จวบจนถึงวันเด็กแห่งชาตินี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index หรือ AQI) หลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ

นายไบน้อยกล่าวว่า แม้ว่าปริมาณการรับอ้อยเผาเข้าหีบจะลดลงทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น แต่ยังคงพบว่ามีโรงงานน้ำตาลใน จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ให้ความร่วมมือ และยังคงมีการรับอ้อยเผาเข้าหีบสูงเกิน 25% มาตั้งแต่วันเปิดหีบ ทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สอน.จึงย้ำมายังผู้บริหารและเจ้าของโรงงานน้ำตาลใน จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 อย่างจริงจัง

รายงานข่าวแจ้งว่า ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนุมัติงบประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนและดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีโดยชาวไร่อ้อยจะมีรายได้เพิ่มประมาณ 120 บาทต่อตันอ้อยนั้น ล่าสุดมีหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลด.) สอบถามกระทรวงอุตสาหกรรม 2 ประเด็นคือ 1.การสนับสนุนดังกล่าวจะชดเชยกับองค์การการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอหรือไม่ กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าไม่ขีด เพราะเป็นการสนับสนุนเชิงสิ่งแวดล้อม และงบประมาณไม่เกิน 10% ของรายได้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลซึ่งอยู่ที่ระดับ 100,000 ล้านบาท 2.เหตุใดจึงเสนอมาตรการใหม่

รายงานข่าวระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่า มาตรการเดิมแม้สนับสนุนอ้อยตัดสด แต่เหลือใบอ้อยทิ้งในไร่ทำให้เกษตรกรยังเลือกเผา จึงเสนอให้มีการรับซื้อเป็นครั้งแรกในอัตรา 300 บาทต่อตัน คิดเป็นรายได้ชาวไร่อ้อย 51 บาท และรัฐบาลสนับสนุนอีก 69 บาท รวมเป็น 120 บาทต่อตัน และอนาคตจะลดการสนับสนุนแบบให้เปล่าและเพิ่มแรงจูงใจให้รับซื้อใบอ้อยเพิ่มขึ้น เพราะโรงไฟฟ้าชีวมวลยังมีความต้องการสูงมาก และลดงบประมาณดูแลสุขภาพประชาชนจากภาครัฐด้วย



เกษตรวันนี้..... ● กรมการข้าว เตรียมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ขวนายุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพลดและงดการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเพื่อการผลิตข้าวที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ม.ค. 68 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่..... ● เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างปลอดภัยด้วยการจัดการตอซังและฟางข้าว ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อลดการเผา และผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน smart farmer ชาวนาอาสา และผู้นำองค์กรชาวนา..... ● ให้ได้รับรู้ถึงผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนให้เห็นถึงความสำคัญของการงดเผาตอซังและผลิตข้าวอย่างปลอดภัย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น..... ●

นายกะหล่ำปลี



วิถีอนุรักษ์-พัฒนา 'กระบือปลักไทย'

กรุงเทพธุรกิจ
Photo & Story

กรมปศุสัตว์จัดงานวันอนุรักษ์
และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี
พ.ศ. 2568 ภายใต้หลัก "ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์
สายพันธุ์กระบือปลักไทย" ในระหว่าง

วันที่ 11-12 ม.ค. 2568 ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาโคนม อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนากระบือไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กระบือปลักไทย

ให้มีลักษณะดี มีคุณภาพ เพิ่มจำนวน
กระบือ อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย โดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ที่นำกระบือไปใช้ประโยชน์ในการทำการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์
สายพันธุ์กระบือปลักไทย

เอกชนไทย-จีน'เทรดมันสำปะหลัง จับมือหนุน'อุตสาหกรรมต่อเนื่อง'

กรุงเทพธุรกิจ • เอกชน"ไทย-จีน"
เทรดมันสำปะหลัง 4.4 แสนตัน พร้อมเปิดทางความร่วมมือส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในระยะยาว ด้านกรมการค้าภายในตรวจเข้มซื้อขายมันฯ เป็นธรรม-ป้องลักลอบ

นายอนุช ฤทธิกิจ กิจการกรค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการผลิตมันสำปะหลังไทยกับผู้ประกอบการจีนประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้นำเข้าระดับท็อปในอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนถึง 51 ราย จากอุตสาหกรรมขึ้นปลายที่มีศักยภาพทั้งเก่าและใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกาว และอุตสาหกรรมกระดาษ โดยเฉพาะได้รับความสนใจจากบริษัท New Hope Group ซึ่งถือเป็น 1 ในบริษัทผลิตอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่มีเงินทุนจดทะเบียนสูงถึง 3.4 แสนล้านบาท ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าและหารือได้สร้างโอกาส ในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการค้ามันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในระยะยาวต่อไป

โดยคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้เจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการผลิตมันสำปะหลังไทยกับผู้ประกอบการจีนประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้นำเข้าระดับท็อปในอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนถึง 51 ราย จากอุตสาหกรรมขึ้นปลายที่มีศักยภาพทั้งเก่าและใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกาว และอุตสาหกรรมกระดาษ โดยเฉพาะได้รับความสนใจจากบริษัท New Hope Group ซึ่งถือเป็น 1 ในบริษัทผลิตอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่มีเงินทุนจดทะเบียนสูงถึง 3.4 แสนล้านบาท ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าและหารือได้สร้างโอกาส ในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการค้ามันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในระยะยาวต่อไป

"เป็นสัญญาณอันดี ที่รัฐบาลจะเร่งเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อขยายตลาด



การค้าที่จะส่งผลผลักดันให้มันสำปะหลังไทยเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของประเทศจีน และไม่เพียงแค่นั้นเป็นการเปิดตลาดเก่าและขยายตลาดใหม่ รัฐบาลจะดำเนินมาตรการและติดตามผลการเจรจาซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดการนำเข้ามันสำปะหลังจากเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากที่สุด โดยผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยมีชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับโลกมาอย่างยาวนาน อีกทั้งคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่นเหนือกว่าธัญพืชอื่น ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้มันสำปะหลังไทยเป็นวัตถุดิบพรีเมียมทดแทนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้อย่างดีอีกด้วย"

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะนำผลผลิตออกมาจำหน่ายจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสกตราคับซื้อเกษตรกรได้รับความเป็นธรรมจากการขายผลผลิตทางการเกษตร และป้องกันการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน

กรมการค้าภายในเร่งกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังให้มีเสถียรภาพ เพื่อการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ

เฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และนายตรวจซึ่งตรวจวัด บูรณาการตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลังทั่วประเทศ รวมทั้งเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าและขนย้ายมันสำปะหลังตามแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน

จากการนำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และนายตรวจซึ่งตรวจวัด กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลังของผู้ประกอบการโรงแปงและโรงงานผลิตเอทานอล รวมถึงตรวจสอบการขนย้ายบริเวณด่านพรมแดนช่องทางการนำเข้าในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ อ.สิรินธร อ.นาเยียบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8-9 ม.ค. 2568 พบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการแสดงราคารับซื้อที่ชัดเจนและเปิดเผย ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการค้าภายในกำหนด โดยราคาหัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ราคาอยู่ที่ 2.45-2.60 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ในส่วนของการนำเข้าและการขนย้าย ไม่พบว่ามีลักลอบนำเข้าแต่อย่างใด